



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 15 ตุลาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. เห็นผลธนาคารโคนมทดแทนฝูง	แนวหน้า
2. 'ไทยนิยม'หนุนผลิตพันธุ์พืชชั้นดี ยกระดับคุณภาพเกษตรกรไทย	ไทยโพสต์
3. ระดมช่วยโคนม รับมือเปิดเสรีโคังสุดท้าย เร่งแปรรูปเจาะอาเซียน	โพสต์ทูเดย์
4. ขึ้นทะเบียนหมาแมวแยมรอบแรกฟรี	ไทยโพสต์
5. 'ทะเบียนหมา-แมว'รอบแรกฟรี	กรุงเทพธุรกิจ
6. สนับสนุน	เดลินิวส์
7. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
8. สก๊อปพิเศษ: ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพผ่านโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สร้างแหล่งพืช...	สยามรัฐ
9. 16 ปี มกอช.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย'ตลาดนาการผลิต'	สยามรัฐ
10. เตรียมรับอุทกภัยได้	สยามรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อ : เห็นผล!ธนาคารโคมนมทดแทนฝูง

วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2561

ฉบับที่ : 13687 หน้า : 8 (บนขวา)

เห็นผล!ธนาคารโคมนมทดแทนฝูง

● ช่วยลดภาระ-ลดต้นทุน-เพิ่มรายได้เกษตรกรถัวหน้า

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยว่า โครงการธนาคารสินค้าเกษตร เป็นอีกมาตรการสำคัญของกระทรวงเกษตรฯในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยมีการดำเนินงานในลักษณะฟาร์มรวม และบริหารจัดการโดยสหกรณ์ซึ่งรับฝากลูกโค-โคขุนไว้ที่ฟาร์มกลางของสหกรณ์เพื่อเลี้ยงดูตามหลักวิชาการ ให้อาหารที่เหมาะสมตามช่วงวัย ส่งผลให้โคมีการเจริญเติบโตและสมบูรณ์กว่าการเลี้ยงเองที่ฟาร์มของเกษตรกร และยังเพิ่มโอกาสในการผสมเทียมติดเร็วขึ้น เกษตรกรจะมีรายได้จากการรีดนมได้เร็วขึ้นเช่นกัน เมื่อได้ระยะเวลาโคสาวเติบโตและตั้งท้อง 3 เดือน จึงให้สมาชิกมาถัดถอนกินหรือขายให้แก่เกษตรกรรายอื่น ซึ่งการถอนกินโคสาว สมาชิกอาจชำระเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อ หรือให้หักจากค่าน้ำนมดิบที่นำมาขายให้สหกรณ์ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ สศก. ได้ติดตามประเมินผล พบว่า ตั้งแต่เริ่มโครงการปี 2559 มีการตั้งธนาคารโคมนมทดแทนฝูง 8 แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย เกษตรกรฝากโคทดแทน 553 ราย จำนวนโคทดแทนที่ขายฝาก 1,712 ตัว มูลค่ารวม 28,411,558 บาท โดยเกษตรกรถอนกินโคสาวท้องแล้วทั้งหมด 381 ราย จำนวนโคสาวท้องที่ถอนกิน 1,199 ตัว มูลค่าการถอนกิน 55,221,199 บาท ซึ่งเกษตรกรได้รับปริมาณน้ำนมดิบจากแม่โคในโครงการสูงกว่าแม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเองเฉลี่ย 0.71 กก./ตัว/วัน ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3,898 บาท/ตัว/ปี

ด้านรายจ่าย พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายในการถอนกินโคสาวท้อง 4 เดือน จากธนาคารเฉลี่ย 46,056 บาทต่อตัว ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการเลี้ยงโคนมด้วยตนเองจนกระทั่งเป็นโคสาวท้อง 4 เดือน เกษตรกรจะมีค่าใช้จ่าย

เฉลี่ย 49,296 บาทต่อตัว ซึ่งค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเฉลี่ย 3,240 บาทต่อตัว

สำหรับภาพรวม พบว่าเกษตรกรสมาชิกธนาคารมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในระดับค่อนข้างมาก โดยมากกว่าร้อยละ 90 ต้องการใช้บริการของธนาคารในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ควรมีแนวทางที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรถอนกินโคสาวท้องในด้านอื่นด้วย เช่น ให้เกษตรกรฝากเงินที่ได้จากการขายฝากไว้กับสหกรณ์ เมื่อถึงเวลาถอนกินก็ชำระเงินส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น หรือการสนับสนุนให้เกษตรกรฝากเงินรายเดือนไว้กับสหกรณ์เพื่อใช้ในการถอนกินโคสาวท้องเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะเป็นอีกทางเพื่อช่วยลดภาระในการหาเงินมาถอนกินโคสาวท้องของเกษตรกรได้



เตรียมรับอุทกภัยได้...ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ปี 2561 และปล่อยกองคาราวานเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมรับสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล และนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมประชุม ณ สำนักงานชลประทานที่ 16 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆ นี้

16 ปี มกอช.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย'ตลาดนำการผลิต' พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 16 ปี ขานรับนโยบายตลาดนำการผลิต เดินหน้ามุ่งพัฒนาสินค้าเกษตรต้องมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรอง

มกอช. : นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบปีที่ 16 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณเกี่ยวกับมาตรฐานและอาหารปลอดภัย ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับ มกอช. ขณะเสด็จกิจกรรม 5 ส ข้าราชการดีเด่น พนักงานราชการดีเด่น และคนดีศรี มกอช. 2018 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพฯ

นายลักษณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะแนวทางการขับเคลื่อนตลาดนำการผลิต ในฐานที่ มกอช.เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐาน จะบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ลดปัญหาการกีดกันทางการค้า พร้อมผลักดันให้มีสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ผ่านการรับรอง สามารถส่งออกได้มากยิ่งขึ้น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ มกอช. ได้กำ

หนดแนวทางการดำเนินงานในปี 2562 ในการขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าเกษตร โดยใช้แนวทางตลาดนำการผลิต ซึ่งสินค้าเกษตรต้องมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรอง โดยมีแผนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ 1.การเร่งดำเนินการกำหนดมาตรฐานสินค้าให้ครอบคลุมและเร็วขึ้น เพื่อเสริมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสากล โดยเฉพาะมาตรฐานที่ส่งผลเชิงการค้า 2.สนับสนุนการตรวจ

สอบรับรองมาตรฐาน เช่น หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) ให้เป็นที่ยอมรับจากประเทศคู่ค้า รวมถึงสร้างเครือข่ายหน่วยรับรอง (CB) และหน่วยตรวจ (IB) โดยให้ภาคเอกชน/สถานศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น และพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้มีศักยภาพรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบรับรอง ซึ่งจะช่วยให้ระบบการตรวจรับรองสินค้าเกษตรขับเคลื่อนไปได้เร็วขึ้น และทันต่อความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 3.เดินหน้าเจรจาการค้าระหว่างประเทศในเวทีระดับต่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและนานาชาติ กำหนดทำที่เป็นประโยชน์ต่อสินค้าเกษตรไทย พร้อมรองรับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่เข้มงวดขึ้น รวมถึงสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศที่ขยายตัวเพื่ออำนวยความสะดวกให้การค้า-การส่งออกสินค้าเกษตรคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 4) พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบอนุญาตผลิตส่งออกและนำเข้า ให้มีความทันสมัยและ

รวดเร็วอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการจัดการข้อมูล Big Data ต่อไป

ด้าน นางสาวจुจะดี พงศ์มณีรัตน์ รักษาการแทนเลขาธิการ มกอช.กล่าวว่า มกอช.พร้อมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งสนับสนุนการทำต้นแบบ (Model) เพื่อส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่นำไปต่อยอดในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการนำระบบตรวจสอบย้อนกลับ หรือ QR Trace มาใช้ในการยกระดับสินค้าเกษตร สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ซึ่ง มกอช.จะดำเนินการควบคู่ไปกับการดำเนินการมาตรฐาน เพื่อร่วมพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขัน เกษตรกรมีความกินดีอยู่ดี ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทางการเกษตร และจะผลักดันองค์กรไปสู่การเป็นผู้นำด้านการมาตรฐานในภูมิภาคเอเชียต่อไป



ผลิตเมล็ด >8
พันธุ์พืช
คุณภาพ
ผ่านโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน



ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพ ผ่านโครงการ**ไทยนิยม ยั่งยืน** สร้างแหล่งพืชพันธุ์ดี ยกระดับเกษตรกรไทย



สกู๊ปพิเศษ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินหน้าขับเคลื่อนและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนทุกภาคส่วนตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างเข้มข้น โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานั้นดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์

ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรและแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสำคัญการเสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกรในการเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช



คุณภาพดีตลอดจนการเพิ่มทักษะการผลิตข้าวพันธุ์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข



ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร และการอัดเมฆอบรมสอนแนะนำการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร ได้มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชีสามารถทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น นับเป็นเมนูอาชีพที่เป็นการยกระดับและเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น

โดยความก้าวหน้าของ **กรมวิชาการเกษตร** ภายใต้โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกรในการเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีที่สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเมล็ดพันธุ์ดี ชั้นพันธุ์ขยาย ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวม 790 ตัน เกษตรกร 42 กลุ่ม 1,035 ราย 6,547 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 16 จังหวัดโดยมีระยะเวลาระหว่างเดือนเมษายน-30 กันยายน 2561 ในวงเงินงบประมาณ 109.2 ล้านบาทสำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี อาทิ การจัดหาเครื่อง



เกี่ยววนดข้าว ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ การอบรมการบริหารจัดการกลุ่ม และวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าว กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ สนับสนุนเครื่องมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวอบรมการใช้เครื่องมือและบำรุงรักษาและกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ส่วน **กรมตรวจบัญชีสหกรณ์** ผลดำเนินการได้ขับเคลื่อนเมนูการสอนบัญชีในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรก็มีความก้าวหน้าไปอย่างมากเช่นกัน โดยขณะนี้ได้มีการอบรมสอนแนะนำการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร ได้มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชีสามารถทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น

มีภูมิคุ้มกันด้วยบัญชี สร้างวินัยทางการเงินควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และใช้ข้อมูลบัญชีเป็นเครื่องมือป้องกันข้อผิดพลาดการทำอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ การปรับเปลี่ยนอาชีพ การวางแผนทางการตลาด การเข้าถึงแหล่ง เงินทุนของเกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกร

รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมอบรมสอนแนะนำการทำบัญชี กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีและการติดตามจัดเก็บข้อมูลการจัดทำบัญชีของเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรที่ดินผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) แล้ว รวมกลุ่มกันในรูปแบบสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด รวมทั้งสิ้น จำนวน 12,910 คน โดยมีครูบัญชีอาสา ทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอน

แนะนำการจัดทำบัญชีและการใช้ Application Smart Me ให้แก่เกษตรกรเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

ส่วนความก้าวหน้าของ **กรมส่งเสริมการเกษตร** ภายใต้แผนโครงการสร้างแหล่งพืชพันธุ์ดี มีมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งพืชพันธุ์ดีมีมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ มีการจัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืช โดยการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จำนวน 10 ศูนย์ ประกอบด้วย จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี ชลบุรี นครราชสีมา อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ลำพูน และพิษณุโลก ให้สามารถผลิตพืชพันธุ์ดี (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ ฯลฯ) ได้เต็มศักยภาพ ระยะเวลาระหว่างพฤษภาคม - กันยายน 2561 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 268 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ เป็นการลดความเสี่ยงผลกระทบด้านราคาเป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 30,000 ราย พื้นที่ 150,000 ไร่ระยะเวลาดำเนินการระหว่าง เมษายน - 30 กันยายน 2561 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 45 ล้านบาท

ทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จและเห็นผลต่อภาพรวมของการพัฒนาศักยภาพการผลิตของภาคเกษตรไทยภายใต้นโยบายไทยนิยมยั่งยืน เพราะนอกจาก 3 หน่วยงานดังกล่าวแล้วกระทรวงเกษตรฯยังเร่งขับเคลื่อนแผนดำเนินงานไปยังทุกภาคส่วนให้สำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคต

ชายคาพระพิรุณ



เปิดงานปีงบประมาณใหม่มาครึ่งเดือน อธิบดีป้ายแดงหลายกรมเข้าประจำการปฏิบัติหน้าที่ บางกรมที่ได้ถูกห้อมและเคยผ่านตำแหน่งรองอธิบดีมาแล้ว ก็เริ่มงานได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ให้เสียเวลา อย่างเช่น กรมพัฒนาที่ดินที่ได้ นางสาวเบญจพร ชاکรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาดำรงตำแหน่งอธิบดี ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานพัฒนาที่ดิน ทั้งด้านบริหารและวิชาการ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานมาแล้วทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง ผ่านการเป็นหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เลขาธิการกรม และเคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีมาก่อนจะเป็นผู้ตรวจราชการ ดังนั้นถือว่าครบเครื่องทั้งบู๊และบุ๋น เมื่อกลับมาเป็นอธิบดีในคราวนี้จึงสามารถเริ่มต้นทำงานสานต่อนโยบายเก่า เริ่มต้นนโยบายใหม่ได้ทันที โดยในวันที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีวันแรกก็ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ให้แก่ ผอ.สำนัก/กอง/เขต และข้าราชการให้เน้นการทำงานการพัฒนาในระดับภาคและจังหวัดและให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่มากขึ้น และปรับการทำงานให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 เพื่อ

ความรวดเร็วในการทำงาน

เรื่องของหมาแมวทำงานเข้ากระทรวงเกษตรฯและกรมปศุสัตว์อย่างจริงจัง เมื่อเกิดกระแสวิจารณ์สนั่นเมืองเรื่องร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จนกรมปศุสัตว์ต้องออกมาชี้แจงว่า ร่างดังกล่าว ยังไม่มีผลบังคับใช้ เป็นเพียงร่างกฎหมายที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีก 3 วาระ โดยที่หลักการของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งทำให้เจ้าของมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงตัวเองมากขึ้น แต่ยังมีบทบัญญัติบางประการ เช่น การขึ้นทะเบียน และการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และอัตราค่าปรับ ที่อาจเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ กลับไปพิจารณา ทบทวนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความเหมาะสมของบทบัญญัติตามความเห็นของนายกรัฐมนตรื โดยจะต้องไม่เป็นการแก่ประชาชน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ในช่วงนี้ หากพี่น้องประชาชนท่านใดมีความเห็นประการใดเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่..)พ.ศ....ดังกล่าว ขอให้เสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ใน

โทรศัพท์ทุกระบบหรือทางอี-เมล info@dld.go.th หรือทางเฟซบุ๊กปศุสัตว์ก้าวหน้า (www.facebook.com/livestocknews)

ฝากฝั่งเทเวศร์ สัปดาห์ที่ผ่านมา นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62 และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรเพื่อช่วยชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงต้นฤดูการผลิต และรักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจแก่ผู้แทนของสหกรณ์ สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินโครงการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยมีผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย ส่วนบ้านใกล้เรือนเคียง นายโอกาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมซักซ้อมรายละเอียดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Online) (Input form) เพื่อเตรียมข้อมูลตอบประเด็นข้อสงสัย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดให้กับมวลสมาชิกสหกรณ์

ขุนเกษตรฯ



สนับสนุน...บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) สนับสนุน “การสร้างโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ผู้ผลิตพืชผักปลอดภัย” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยไม่แปรูปบ้านหนองทราย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา สังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

'ทะเลเบียนหมา-แมว'รอบแรกฟรี

กรุงเทพธุรกิจ ● “รมว.เกษตรฯ” แจงขึ้นทะเลเบียนหมา-แมврอบแรกฟรี บอกกำลังพิจารณาความเหมาะสม บัดเก็บ 450 บาท เก็บน้อยกว่าได้ ให้ท้องถิ่นพิจารณา

จากกรณีทีคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยเน้นไปที่หมาและแมว ซึ่งให้เก็บค่าธรรมเนียมไม่เกิน 450 บาท จนทำให้เกิดกระแสต่อต้าน จนรัฐบาลต้องสั่งให้ทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ล่าสุด นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวเปิดใจในรายการ “ข่าวจริงประเทศไทย” สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ว่าประชาชนอย่าตกใจ ในการกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเลเบียนหมา-แมว ในพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ (พ.ศ...) โดยยืนยันว่ายังไม่ใช้ทันที และหากบังคับใช้จะต้องออกเป็นกฎกระทรวงในเรื่องรายละเอียดต่างๆ

โดยเท่าที่ตนหารือกับเจ้าหน้าที่จะแบ่งการขึ้นทะเลเบียน 3 กลุ่ม คือประชาชนทั่วไป จะกำหนดการเลี้ยงหมา-แมวที่ตัว สถานสงเคราะห์ และกลุ่มเลี้ยงเพื่อการค้า โดยการแบ่ง 3 กลุ่มนี้ ในข้อกฎหมายกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 450 บาทต่อตัวและให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น อบต. จะไปเก็บเท่าไร ต้องออกเป็นข้อบัญญัติของท้องถิ่น ซึ่งก่อนออกข้อบัญญัติ จะต้องผ่านการพิจารณาของสมาชิกเทศบาล และสมาชิกอบต.ก่อนจึงออกประกาศได้

ทั้งนี้ในกฎหมายแม่ กำหนดไว้ไม่เกิน 450 บาท ต่อตัวเพื่อเปิดช่องไว้ จะเก็บน้อยกว่าหรือไม่เก็บก็ได้ ถ้าท้องถิ่นใดมีสถานการณ์การเงินการคลังเพียงพอแล้ว ดังนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องตกอกตกใจ การไป



กฤษฎา บุญราช

ทำอะไร จะดูอย่างละเอียดทั้งหมด ก่อนที่จะเปิดลงทะเลเบียน จะให้มีประกาศเป็นขั้นตอน

“ผมกำลังคิดว่าในรอบแรกที่เปิดการลงทะเลเบียน ไม่เก็บขึ้นลงทะเลเบียนเลย กำลังคุยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งในการเปิดครั้งแรกต้องมีขั้นตอนอย่างไรไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน ตามที่นายกรัฐมนตรี ห่วงใยกฎหมายฉบับนี้เมื่อผ่านครม. แล้ว ท่านนายกฯยังให้ไปแก้ไขถ้อยคำในคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วต้องส่งกลับไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาอีก 3 วาระ”

โดยช่วงนี้ประชาชน เสนอความเห็นผ่านกรมปศุสัตว์ หรือไปแก้ไขชั้นคณะกรรมการการวาระที่สองก็ได้ เป็นประเด็นที่ผมเรียนให้เข้าใจตามนี้ด้วย ส่วนค่าธรรมเนียมขึ้นทะเลเบียน ในท้องถิ่นอาจจะนำไปใช้ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ มีบริการฉีดวัคซีนฟรีไปใช้บำรุงอุดหนุน สถานรับเลี้ยงสงเคราะห์สัตว์ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรส่วนท้องถิ่น” นายกฤษฎา กล่าว

ตีทะเบียนหมาแมว แยมรอบแรกฟรี

กรุงเทพฯ ● “กฤษฎา” แก่เกี้ยวตีทะเบียนหมาแมวตัวละ 450 แต่กำหนดเพดานสูงสุด แต่ละพื้นที่จะเก็บเท่าใดก็ได้ เล็งรอบแรกเปิดฟรี ขอหารือกฤษฎีกาและ สนช.ก่อน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมนี้ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในรายการ “ข่าวจริงประเทศไทย” สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ว่า ประชาชนอย่าตกใจในการกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ตามร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ (พ.ศ..) โดยยืนยันว่ายังไม่ใช้ทันที และหากบังคับใช้จะต้องออกเป็นกฎกระทรวงในเรื่องรายละเอียดต่างๆ เท่าที่ตนหารือกับเจ้าหน้าที่ จะแบ่งการขึ้นทะเบียนเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ประชาชนทั่วไป จะกำหนดการเลี้ยงสุนัข-แมวกี่ตัว 2.สถานสงเคราะห์ และ 3.กลุ่มเลี้ยงเพื่อการค้า โดยการแบ่ง 3 กลุ่มนี้ ในข้อกำหนดกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 450 บาทต่อตัว และให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาว่าจะเก็บเท่าไร โดยออกเป็นข้อบัญญัติของท้องถิ่น ซึ่งก่อนออกข้อบัญญัติจะต้องผ่านการพิจารณา

ของสมาชิกเทศบาลและสมาชิก อบต.ก่อน จากนั้นจึงออกประกาศได้

นายกฤษฎากล่าวว่า ในกฎหมายแม่กำหนดค่าธรรมเนียมไว้ไม่เกิน 450 บาทต่อตัว เพื่อเปิดช่องไว้ จะเก็บน้อยกว่าหรือไม่เก็บก็ได้ ถ้าท้องถิ่นมีสถานะการเงินการคลังเพียงพอแล้ว ดังนั้นที่ห้องประชาชนไม่ต้องตกอกตกใจ การจะทำอะไร จะดูอย่างละเอียดทั้งหมด ก่อนที่จะเปิดลงทะเบียน จะให้มีประกาศเป็นขั้นตอน และตนกำลังคิดว่าในรอบแรกที่เปิดการลงทะเบียนจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมเลย กำลังคุยกับคณะกรรมการกฤษฎีกาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่าจะทำอย่างไร ประชาชนจึงจะไม่เดือดร้อนตามที่นายกรัฐมนตรียังมีความห่วงใย

ร.มว.เกษตรฯ กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้เมื่อผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว ท่านนายกฯ ยังให้ไปแก้ไขถ้อยคำในคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วต้องส่งกลับไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาอีก 3 วาระ มีโอกาสปรับแก้ โดยช่วงนี้ประชาชนเสนอความเห็นผ่านกรมปศุสัตว์ หรือไปแก้ในชั้นคณะกรรมการฯ วาระที่สองก็ได้ ส่วนค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน ในท้องถิ่นอาจจะนำเงินไปใช้ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ มีบริการฉีดวัคซีนฟรี ใช้บำรุงอุดหนุนสถานรับเลี้ยงสงเคราะห์สัตว์ เป็นต้น.

ระดมช่วยโคนม



พาศิษฐ์รุ่งช่วยกลุ่ม
โคนมรับมือเอฟทีเอ
ไทย-ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ ในอีก 3-7
ปี เพ้นหาจุดอ่อนสร้าง
จุดแข็ง

B12

ระดมช่วยโคนม รับมือเปิดเสรีโค้งสุดท้าย เร่งแปรรูปเจาะอาเซียน

โพสต์ทูเดย์ - พาศิษฐ์รุ่งช่วยกลุ่ม
โคนมรับมือเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ในอีก 3-7 ปี เพ้นหา
จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง

นางอรมน ททรัพย์ทิธรรม อธิบดี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิด
เผยว่า กรมมีแผนร่วมมือกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์โคนม และผู้ประกอบการ เพื่อ
ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร
และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคนม
รับมือการเปิดเสรีการค้า (เอฟทีเอ) ที่ไทย
มีอยู่กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่ง
จะเปิดเสรีเต็มรูปแบบในปี 2564 และ
ปี 2568 หลังจากในปี 2561 ได้มีการ
ลงพื้นที่สร้างการรับรู้และช่วยเหลือใน
การปรับตัวมาแล้ว แต่จะดำเนินการให้
เข้มข้นมากขึ้นในปี 2562 เพราะเหลือ
เวลาอีกไม่กี่ปี

“เบื้องต้นจะจัดงานใหญ่ นำผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ
และปลายน้ำ มานั่งหารือว่ายังมีจุดไหนที่
ไทยยังไม่เข้มแข็ง หรือยังเสี่ยงที่จะได้รับ
ผลกระทบ โดยหลังจากที่ได้เข้าไปช่วย
เหลือปรับตัวมาแล้ว มีอะไรที่จะต้องทำ



อรมน ททรัพย์ทิธรรม

อีก เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลและช่วยเหลือ
ได้ตรงจุด ซึ่งจะโฟกัสมากขึ้น และทำให้
ทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็ง คาดว่าจะ
จัดก่อนหรือหลังเทศกาลโคนมแห่งชาติ
2562” นางอรมน กล่าว

ทั้งนี้ ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต กรมจะร่วมมือกับปศุสัตว์ใน
การช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตน่านมดิบให้กับเกษตรกร โดยที่
ผ่านมากกรมได้มีการหารือกับนิวซีแลนด์
ในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทย โดยจะ
จัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ และ
ยังจะคัดเลือกเกษตรกรโคนมไทยไป
ศึกษาดูงานเรียนรู้วิธีการผลิตน่านมดิบ
และเทคโนโลยีที่นำมาใช้ที่นิวซีแลนด์
เพื่อนำความรู้มาถ่ายทอด

ด้านการแปรรูป ได้มีการหารือ
กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทช.) เพื่อนำผลงานวิจัย
หรือผลงานนวัตกรรมที่ใช้น้ำมันดิบมา
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ชีส ต่อ
ไปอาจจะเพิ่มรสชาติต่างๆ อาทิ รสต้มยำ
กุ้ง เข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาด เป็นต้น

ขณะที่การหาตลาด กรมจะชี้ให้
ผู้ประกอบการเห็นถึงโอกาสในการใช้
ประโยชน์จากการทำเอฟทีเอ โดยปัจจุบัน
อาเซียนและจีนได้มีการลดภาษีนำเข้านม
และผลิตภัณฑ์นมให้กับไทยแล้วทำให้
ไทยสามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายโดย
ไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งตลาดอาเซียนที่มี
โอกาส คือ ซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา สปป.
ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ส่วนจีน
ก็มีโอกาสเช่นเดียวกัน

สำหรับการเปิดเสรีเอฟทีเอทั้ง
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ลดภาษี
ทุกรายการให้กับไทยเหลือ 0% ตั้งแต่วันที่
1 ม.ค. 2558 ส่วนไทยได้ลดภาษี
กลุ่มผลิตภัณฑ์นมเหลือ 0% ตั้งแต่วันที่

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: ธุรกิจตลาด/ประชาคมอาเซียน

วันที่: จันทร์ 15 ตุลาคม 2561

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5730

หน้า: B1(บนขวา), B12

Col.Inch: 48.59

Ad Value: 53,449

PRValue (x3): 160,347

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ระดมช่วยโคนม รับมือเปิดเสรีโค่งสุดท้าย เร่งแปรรูปเจาะอาเซียน

1 ม.ค. 2559 แต่ยังคงเหลือสินค้าที่จะทยอยเปิดตลาดจนไม่มีโควตาและภาษีในปี 2564 และ 2568 เช่น สินค้านมผงที่มีไขมันเกิน 1.5% (ไม่ใช่เลี้ยงทารก) ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนม หางนม (เวย์) เนย ไขมันเนย (AMF) จะเปิดตลาดในปี 2564 ส่วนสินค้านมและครีม เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง นมผงขาดมันเนย จะเปิดตลาดในปี 2568 ■

'ไทยนิยม'หนุนผลิตพันธุ์พืชชั้นดี ยกระดับคุณภาพเกษตรกรไทย



กกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินหน้าขับเคลื่อนและติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนทุกภาคส่วนตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างเข้มข้น โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานั้นดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรและแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสำคัญ

การเสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดี ตลอดจนการเพิ่มทักษะการผลิตชีวภัณฑ์ และยังส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร และการจัดเมนูอบรมสอนแนะนำการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร ได้มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของ



การจดบันทึกบัญชี สามารถทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น ซึ่งนับเป็นการยกระดับและเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น

โดยความก้าวหน้าของกรมวิชาการเกษตรภายใต้โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกรในการเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายผลิตพันธุ์ดี ชั้นพันธุ์ขยาย ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวม 790 ตัน เกษตรกร 42 กลุ่ม 1,035 ราย 6,547 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 16 จังหวัด โดยมีระยะเวลาระหว่างเมษายน-30 กันยายน 2561 ในวงเงินงบประมาณ 109.2 ล้านบาท

สำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี อาทิ การจัดหาเครื่องเกี่ยวนาดข้าว ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ การอบรมการบริหารจัดการกลุ่ม และวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าว กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ สนับสนุนเครื่องมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวอบรมการใช้เครื่องมือและบำรุงรักษา และกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ส่วนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผลดำเนินการ

ได้ขับเคลื่อนเมนูการสอนบัญชีในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ก็มีความก้าวหน้าไปอย่างมากเช่นกัน โดยขณะนี้ได้มีการอบรมสอนแนะนำการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร ได้มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชี สามารถทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น มีภูมิคุ้มกันด้วยบัญชี สร้างวินัยทางการเงิน ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

อีกทั้งใช้ข้อมูลบัญชีเป็นเครื่องมือบ่งชี้วัดผลการทำอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ การปรับเปลี่ยนอาชีพ การวางแผนทางการตลาด การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกร



การเกษตร ภายใต้เมนูโครงการสร้างแหล่งพืชพันธุ์ดี มีมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งพืชพันธุ์ดี มีมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ มีการจัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืช โดยการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จำนวน 10 ศูนย์ ประกอบด้วย จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี ชลบุรี นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม ลำพูน และพิษณุโลก ให้สามารถผลิตพืชพันธุ์ดี (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ ฯลฯ) ได้เต็มศักยภาพ ระยะเวลาระหว่างพฤษภาคม-กันยายน 2561 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 268 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรกรมใหม่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ เป็นการลดความเสี่ยงผลกระทบต่อด้านราคาเป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 30,000 ราย พื้นที่ 150,000 ไร่ ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเมษายน-30 กันยายน 2561 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 45 ล้านบาท

ทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และเห็นผลต่อภาพรวมของการพัฒนาศักยภาพการผลิตของภาคเกษตรไทย ภายใต้นโยบายไทยนิยมยั่งยืน เพราะนอกจาก 3 หน่วยงานดังกล่าวแล้ว กระทรวงเกษตรฯ ยังเร่งขับเคลื่อนแผนดำเนินงานไปยังทุกภาคส่วนให้สำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคต.



รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมอบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี และการติดตามจัดเก็บข้อมูลการจัดทำบัญชีของเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรที่ดินผ่านการศึกษาของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) แล้ว รวมกลุ่มกันในรูปแบบสหกรณ์ในพื้นที่

36 จังหวัด รวมทั้งสิ้นจำนวน 12,910 คน โดยมีครูบัญชีอาสาทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนแนะนำการจัดทำบัญชี และการใช้แอปพลิเคชัน Smart Me ให้แก่เกษตรกรเป้าหมายสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต ส่วนความก้าวหน้าของกรมส่งเสริม